

สารพันปัญหา?

สารหน้ารู้

ชัย เอกเดร์ chai.n@thairath.co.th

■ รุกล้ำดำรงสาธารณะ

เรียน คุณชัย เอกเดร์

ด้วยข้าพเจ้าพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมดเขียวทอง ซอยเพชรเกษม 88/1 เขตบางแคอยู่ติดกับหมู่บ้าน สุขสันต์ ซ.เพชรเกษม 90 โดยมีลำรางสาธารณะ กั้นระหว่างหมู่บ้าน และเป็นทางระบายน้ำดั้งเดิม ออกสู่คลองในละแวกนั้นก่อนมีการสร้างหมู่บ้าน

ต่อมาเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว บางบ้าน ที่อยู่ติดกับลำรางสาธารณะดังกล่าวทั้งสองหมู่บ้าน ได้ทำการถมดินในลำรางเพื่อเอาเป็นที่ของตนเอง ทั้งยังได้สร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำด้วยทำให้ลำรางสาธารณะ ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นทางระบายน้ำได้อีกต่อไปและ ดินที่ถมได้ไหลเข้าไปอุดท่อระบายน้ำของทั้งสองหมู่บ้าน เวลาฝนตกหนัก น้ำไม่สามารถระบายได้ดี เฝ้าเติม ทำให้น้ำท่วมเวลาฝนตกหนัก มีคนร้องเรียน ไปยังเขตบางแค ก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตบางแคมา ดูและพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่รุกล้ำลำรางแล้วก็ เจียบไปไม่มีการดำเนินการใดๆ

และเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีคนร้องเรียนอีกเจ้าหน้าที่ เขตบางแคได้มาดูและพูดคุยกับผู้ถูกล้ำบางรายอีก



พวงเพ็ญ ชื่นกล้า

แล้วก็เจียบไป ทำให้รู้สึก ว่ากฎหมายบ้านเมืองไม่ สามารถดำเนินการได้ เลยหรือ คนที่เห็นแก่ตัว และทำผิดกฎหมายก็ได้ ประโยชน์

ต่อไปบ้านอื่นที่อยู่ติดลำรางและเห็นว่า บ้านที่ทำผิดกฎหมาย ไม่ได้รับผลอะไรเลยและ อยู่อย่างสบายก็จะกระทำเช่นเดียวกันจนเต็มพื้นที่ ลำรางสาธารณะดังกล่าว จะเป็นผลให้มีปัญหา เรื่องน้ำท่วมมากขึ้นในอนาคต.

เศรษฐวุฒิ บางแค

ตอบ คุณเศรษฐวุฒิ

ปัญหาที่ชี้ให้เห็นแล้ว ไม่ทราบว่ามีทาง สำนักงานเขตบางแคเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็จะ รับผิดชอบแต่ทำไมการแก้ไขถึงได้ล่าช้าและ

แคร่หน้อย ชาวบ้านร้องรุกรุกล้ำดำรงสาธารณะเรื่องเจียบ

น้ำใจเพื่อแผ่แบ่งปัน ม.มหิดลเพิ่มแนวร่วมหนุน

โครงการต้นสตาร์ต้อพอาหารไทยโกอินเตอร์

ผลเสียก็อย่างที่ว่ากรณีนี้จะเป็นตัวอย่างให้กระทำ ผิดกฎหมายตามมาอีกแน่

ที่สำคัญกว่านั้นปัญหาการรุกรุกล้ำดำรงสาธารณะ เป็นอีกสาเหตุหลักของปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ

ผอ.พวงเพ็ญ ชื่นกล้าผอ.เขตบางแค รับทราบ ข้อร้องเรียนตรงนี้แล้ว เรียกตรวจสอบข้อมูล จากลูกทีม และสั่งการแก้ไขให้ โดยยึดกฎหมาย ข้อกฎหมายเอาไว้เป็นดีที่สุด

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันของ คนในสังคม!

ชัย เอกเดร์

■ น้ำใจแบ่งปันหน้ากอกอนามัย

เรียน คุณชัย เอกเดร์ และทีมงาน

พอดีวันก่อนได้อ่านคุณธวัชชัยเขียนถึง คุณชัยบอกว่า หน้ากอกแพง พอดีผมมีประมาณ 20 กว่าชิ้นค่ะ ค่อยๆซื้อเก็บ ไม่แพงมาก ถ้าคุณธวัชชัย ยังหาซื้อไม่ได้ก็ติดต่อมานะคะ อยู่ไม่ไกลกันมากค่ะ ส่วนนี้ผมเพิ่งได้ไทยกับบิวลอยใจหวานอร่อยมากๆ ค่ะ ถ้าสนใจสั่งที่ครุอ้อยได้ค่ะ จะได้เป็นการกระจาย รายได้สู่คนตัวเล็กด้วยค่ะ ยินดีส่งให้ถึงที่ค่ะ อาสาทำ ด้วยใจรักมีความสุขที่ได้เห็นคนทานแล้วมีความสุขค่ะ

ขออนุญาตอ้างอิงถึงที่แดง จันทรา ที่เคยสั่ง รับประทาน ก็ชมว่าอร่อย แต่ช่วงนี้ยุ่งๆว่างงาน ถ้าใครจะจัดงานเลี้ยงก็โทร.ถามได้ ขอฝากเบอร์ โทร.ค่ะ ครุอ้อย 08-3080-1137.

เอมิกา ผู้อ่านไทยรัฐ

ตอบ คุณเอมิกา

ขอบคุณแทนในน้ำใจเพื่อแผ่แบ่งปัน และ แนะนำของอร่อยมาตรงนี้ออยู่บ่อยๆ สนใจติดต่อ สอบถามกันเอง

แต่ในส่วนขอปัญหาการขาดแคลนหน้ากอก อามัยอย่างไรก็ต้องเรียกร้องเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหายังแก้ไขไม่ตก จนถึงวันนี้ หน้ากอกอามัยยังไม่เพียงพอความต้องการ ต้องทวงถาม รองนายกฯ จุรินทร์ ลักษณ-วิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์ ตรงนี้อีกครั้ง!

ชัย เอกเดร์

■ ม.มหิดลจับมือพันธมิตร

ต้นสเปซ-เอฟสู่ระดับโลก

โครงการสเปซ-เอฟ(SPACE-F)เป็นโครงการ บ่มเพาะและเร่งการเติบโตทางธุรกิจเทคโนโลยี อาหารระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมอาหารที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูง ต่อยอดทางธุรกิจตอบโต้ห่วงโซ่อุปทานอาหารโลก ที่ต้องการอาหารมีคุณค่าโภชนาการและปลอดภัย

โดยในระยะแรกเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2562 ได้ รับการสนับสนุนจากทั้งสำนักงานนวัตกรรม แห่งชาติ(องค์การมหาชน)และบริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น สถาบันการศึกษาร่วมก่อตั้ง ต่อยอดจากความ ร่วมมือโครงการGlobal Innovation Incubator โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกัน 4 ภาควิชา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเคมี เคมี และสรีรวิทยา

ในปีนี้ได้ขยายเป็นความร่วมมือของโครงการ สเปซ-เอฟ มาสู่ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีสถาบัน บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.มหิดล (iNT) เป็นหน่วยงานประสานงานหลัก ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการ- จัดการ และสถาบันโภชนาการ

และปีนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ใหม่ได้แก่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)



อีกทั้งมีการร่วมสนับ- สนุนจากบริษัทเบทาโกร จำกัดและบริษัททีล้อยท์ ฟู้ช โซลิวชันส์ จำกัด ร่วมผลักดัน โครงการ SPACE-F เพื่อสร้างการ ยอมรับในระดับสากล ด้านการพัฒนาและการ ลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร

ส.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน

อธิการบดี ม.มหิดล บอกว่า ม.มหิดล มีงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหาร ตามนโยบายรัฐจากการเป็นครัวของโลก ผู้การส่งเสริมสตาร์ทอัพเทคโนโลยีอาหาร แนวนวัตกรรมด้านอนาคต ทำให้เกิดระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สำหรับ โครงการสเปซ-เอฟรูนที่ 2 ได้มีการขยายผลเปิดกว้างให้ผู้สนใจจากทั่วโลกมาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความคิดในรูปแบบของการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในส่วนนักศึกษาม.มหิดล หากผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นสตาร์ทอัพในระดับสากล

จะเป็นการเพิ่มการเป็นที่รู้จัก ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลกได้ต่อไป!

ชัย เฮดเดอร์

chain@thairath.co.th